



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด มติชน เดลินิวส์	<p>เรียกเงินเดือนบุคลากร สธ. คืน</p> <p>-เสนอข่าว นายรัชกี สารี เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) และเลขาธิการสมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ กล่าวว่า เวลานี้ รมว.สธ.มอบให้ นพ.ไพศาล ตันคุ่ม รองปลัด สธ. ดูแลบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบสาเหตุของความผิดพลาดและหาคนรับผิดชอบ</p> <p>นพ.ไพศาล ตันคุ่ม รองปลัดและโฆษก สธ. กล่าวว่า ตามหลักเกณฑ์การคืนเงินของ ก.การคลัง ถ้าไม่เกิน 50,000 บาท ต้องชำระภายใน 1 ปี และหักเงินเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ต่อเดือน ซึ่งค่อนข้างมาก เพื่อลดผลกระทบ จึงเตรียมเจรจากับ ก.การคลังขอผ่อนชำระหนี้ระยะยาวขึ้น โดยเงินไม่เกิน 50,000 บาท ขอผ่อนชำระภายในเวลา 5 ปี และหากมากกว่า 50,000 บาท ขอยืดเวลาไปถึง 10 ปี หักเท่ากันทุกเดือนไม่มีดอกเบี้ย ช่วยให้การผ่อนต่อเดือนจํานวนน้อยลง</p>
มติชน	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า มีผู้สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชาทางสายด่วน ออย. 1556 จำนวน 1,563 ราย โทรศัพท์ของกองควบคุมวัตถุเสพติด 87 ราย และ Counter Service 6 ราย คำถามส่วนใหญ่เกี่ยวกับการปลูก การนิรโทษและการนำเข้า เป็นต้น และมีผู้มาแจ้งครอบครองกัญชา 74 ราย เป็นผู้ป่วย 68 ราย และผู้ประกอบการวิชาชีพ 6 ราย รวมทั้ง 27 ก.พ. 2562 ถึงปัจจุบัน มีผู้โทรสอบถาม 3,653 ราย และแจ้งครอบครองกัญชา 85 ราย ทั้งนี้ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการแจ้งครอบครองกัญชา เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกองควบคุมวัตถุเสพติด ออย. และจัดทำ Infographic เรื่องใครปลูกกัญชาได้บ้าง และการแจ้งครอบครองกัญชาของผู้ป่วยทาง www.oryor.com</p>
banmuang.co.th sanook.com thairath.co.th kapook.com ch3thailand.com one31.net mthai.com tnamcot.com	<p>ร้องเรียนรพ.ประชาธิปไตยทำคลอดเด็กเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นายบัวขาว และนางจันจิรา ปราณิจุจศรี แจ้งความตำรวจ สภ.เมืองปทุมธานี เอาผิดทีมแพทย์และพยาบาล รพ.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ได้พาไปคลอดที่รพ.ลำลูกกา แต่ตรวจสอบสิทธิ์พบว่าอยู่รพ.ประชาธิปไตย จึงรีบนำภรรยาไปที่รพ.ต้นสังกัด แต่ต้องรอคลอดนานหลายชั่วโมง จากนั้นแพทย์แจ้งว่าไม่สามารถทำคลอดได้ เพราะหัวไหล่เด็กติด เครื่องมือไม่พร้อม ต้องส่งต่อไปยังรพ.ปทุมธานี สุดท้ายลูกเสียชีวิต จากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่รพ.ประชาธิปไตยได้มาเยี่ยมพร้อมนำเงินใส่ซองให้ 1 หมื่นบาท</p> <p>ด้านตำรวจได้สอบสวนพ่อแม่เด็ก และเรียกแพทย์รพ.ปทุมธานีมาเพื่อชันสูตรการเสียชีวิต เบื้องต้นพบว่าเด็กไม่หายใจ ต้องนำไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงอีกครั้ง และจะเรียกแพทย์และพยาบาลที่ทำคลอดในวันเกิดเหตุมาสอบสวนอย่างละเอียด</p>
ข่าวสด	<p>ปัญหาฟันโยก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปกติฟันทุกซี่จะมีการโยกเล็กน้อยตามธรรมชาติ แต่หากพบว่าฟันโยกมากกว่าปกติ ควรรีบพบทันตแพทย์</p> <p>ทพ.อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า การโยกของฟันที่มากกว่าปกติ พบได้ทั้งฟันน้ำนมและฟันแท้ เกิดจากหลายสาเหตุ และอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น เหงือกบวม เหงือกมีสีแดง มีเลือดออกบริเวณขอบเหงือก รู้สึกเจ็บฟันเวลากัดฟัน มีเลือดออกขณะแปรงฟัน หากพบว่ามีอาการอย่างหนึ่งอย่างใด ควรรีบพบทันตแพทย์ นอกจากนี้ สามารถป้องกันได้โดยเลือกใช้แปรงสีฟันที่มีขนนุ่มหน้าตัดตรง ใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ แปรงฟันอย่างถูกวิธี ใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>แม่ฮ่องสอนซ่อมแผนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ</p> <p>-เสนอข่าว นายประจวบ อาจารย์พงษ์ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สจจ.แม่ฮ่องสอน ร.อ.นพ. อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนระบบส่งต่อทางเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่ทุรกันดาร โดยมีเจ้าหน้าที่สจจ.แม่ฮ่องสอน รพ.ศรีสังวาลย์ รพ.สต.ในพื้นที่ 7 อำเภอ หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เข้าร่วมซ้อมแผน</p>
ไทยรัฐ	<p>กำแพงเพชรรณรงค์กินอาหารไร้น้ำตาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วรารุช ชื่นตา นพ.สจจ.กำแพงเพชร เผยว่า สจจ.กำแพงเพชรร่วมจัดตั้ง "เครือข่ายอ่อนหวานต้านโรคต้านพิษฝู จังหวัดกำแพงเพชร" ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเด็กด้วยการบูรณาการมาตรการลดบริโภคน้ำตาลและอาหารปลอดภัย ปี 2562 รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงผลกระทบของการบริโภคหวานเกินจำเป็น เลือกรับประทานอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพ ลดอาหารหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้ ออกกำลังกายเป็นประจำวันละ 30 นาที อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ศูนย์เด็กเล็ก สถานศึกษา ร้านกาแฟ และรพ.ทุกแห่ง</p>
ไทยรัฐ	<p>คลินิกลดอ้วนลดพุงลดโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ ชัยวิรัตน์ ผอ.รพ.ชัยภูมิ กล่าวว่า รพ.ชัยภูมิได้จัดตั้งคลินิกลดอ้วนลดพุงลดโรค ที่ชั้น 4 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และยังมีการขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง เช่น มีกิจกรรมตรวจวัดสมรรถภาพทางกาย วัดไขมันใต้ผิวหนัง วัดความอ่อนตัวและอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Fitt 4 Health ประเมินดัชนีมวลกายของบุคลากรทุกเดือนผ่าน Application Fitt 4 Health ประมวลผลรายบุคคลและองค์กร เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีการสร้างเสริมสุขภาพ และกิจกรรมผู้พิชิตล้านก้าว โดยให้บุคลากรมีกิจกรรมก้าวเดินอย่างน้อยวันละ 10,000 ก้าว รายงานผลผ่าน Application เริ่มตั้งแต่ 1 ก.พ.-1 พ.ค. 2562 มีผู้ร่วมโครงการ 696 คน รวมเดินได้ 150,993,988 ก้าว คิดเป็น 88,315 กิโลเมตร</p>
ข่าวสด	<p>เชี่ยวชาญเด็ก 7 ขวบโดนลิงกัดกัด</p> <p>-เสนอข่าว นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด รอง นพ.สจจ. และเจ้าหน้าที่ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมอาการของน้องปุณญ์ เด็กชายวัย 7 ขวบที่โดนลิงกัดกัดบริเวณใบหน้า ภายในงานห้องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ที่ผ่านมา</p> <p>นพ.ทรงฉัตร ศิริโยธินพันธ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม รพ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า อาการของเด็กไม่น่าเป็นห่วง ได้ฉีดยาป้องกันบาดทะยักและยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และต้องไปทำความสะอาดแผลทุกวันเพื่อติดตามอาการ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch